

แผนการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	ด้าน ความ เสี่ยง	ปัจจัย สภาพแวดล้อม	ความ เสี่ยงที่พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความ เสี่ยง (KRI)	ค่าที่ ได้รับ	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ของ สาเหตุ ความ เสี่ยง	แนว ทางการ จัดการ ความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้ รับผิดชอบ
1.	ด้านการ บริหาร จัดการ	รูปแบบการ บริหารและการ ติดตาม	การทำงาน ของระบบ ป้องกัน อัคคีภัย	(16) มีความ เสี่ยงสูง มาก	การ ทำงาน ของระบบ การ ป้องกัน อัคคีภัย	ระบบ ทำงาน ได้ สมบูรณ์	1. ยังไม่เคยมีการ ทดสอบระบบ ป้องกันอัคคีภัย 2. ไม่มีแนว ปฏิบัติการ ป้องกันอัคคีภัย 3. บุคลากรไม่ เข้าใจถึงการ ป้องกัน และ การใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้ใน การดับเพลิง	ปัจจัย ภายใน	ป้องกัน ความเสี่ยง	1. ทดสอบระบบ ป้องกัน อัคคีภัย 2. จัดกิจกรรม ซ้อมหนีไฟ 3. จัดทำ คำอธิบายการ ใช้งานอุปกรณ์ ดับเพลิงและ จัดทำแนว ปฏิบัติการ ป้องกันและ ระงับอัคคีภัย เผยแพร่	ม.ค.- ก.ย. 60 ม.ค.- ก.ย. 60 ม.ค.- ก.ย. 60	กิจกรรมที่ 1 ไม่ใช้ งบประมาณ กิจกรรมที่ 2-3 งบประมาณ 50,000 บาท	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และรอง คณบดีฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ และกิจการ พิเศษ

ลำดับ ที่	ด้าน ความ เสี่ยง	ปัจจัยสภาพ แวดล้อม	ความ เสี่ยงที่พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ตัว ชี้วัด ความ เสี่ยง (KRI)	ค่าที่ได้รับ	สาเหตุความ เสี่ยง	ประเภท ของ สาเหตุ ความ เสี่ยง	แนว ทางการ จัดการ ความเสี่ยง	วิธีจัดการความ เสี่ยง	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
2.	ด้านการ กฎหมาย / ข้อบังคับ	ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม	การ คัดลอก ผลงาน วิชาการ ของ อาจารย์	(16) มีความ เสี่ยงสูง มาก	ไม่มีการ คัดลอก ผลงาน วิชาการ เกิดขึ้นกับ อาจารย์ ประจำ วิทยาลัย	ไม่มีการ คัดลอก ผลงาน วิชาการ เกิดขึ้นกับ อาจารย์ ประจำ วิทยาลัย	การนำข้อมูล หรือภาพของ ผู้อื่นมาใช้ ประกอบการ สอน / การวิจัย โดยไม่ได้ อ้างอิงหรือ อ้างอิงผิดวิธีทำ ให้เข้าข่าย Plagiarism	ปัจจัย ภายใน	ป้องกัน ความเสี่ยง	ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แก่อาจารย์เกี่ยวกับ การอ้างอิงการนำ ข้อมูลหรือภาพของ ผู้อื่นมาใช้และการ เขียนบรรณานุกรม ในเอกสารทาง วิชาการ	ม.ค. – ก.พ. 60	งบประมาณ 150,000 กิจกรรม ย่อยใน โครงการ พัฒนาและ ปรับปรุง หลักสูตร : กิจกรรม สัมมนา พัฒนา หลักสูตร การเรียน การสอน วิทยาลัย นวัตกรรม สื่อสาร สังคม	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และวิจัย

ลำดับ ที่	ด้านความ เสี่ยง	ปัจจัยสภาพ แวดล้อม	ความเสี่ยงที่ พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ตัว ชี้วัด ความ เสี่ยง (KRI)	ค่าที่ ได้รับ	สาเหตุความ เสี่ยง	ประเภท ของ สาเหตุ ความ เสี่ยง	แนว ทางการ จัดการ ความเสี่ยง	วิธีจัดการความ เสี่ยง	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
3.	ด้าน กฎหมาย / ข้อบังคับ	นโยบายและ การพัฒนา บุคลากร	อาจารย์ ประจำ หลักสูตรไม่ เป็นไปตาม ประกาศ กระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2558	(16) มีความ เสี่ยงสูง มาก	อาจารย์ ประจำ หลักสูตร ผ่าน เกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตร ระดับ ปริญญา ตรี พ.ศ. 2558	ทุก หลักสูตร	การ เปลี่ยนแปลง เกณฑ์มาตรฐาน คุณวุฒิอาจารย์ ประจำหลักสูตร ของสำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)	ปัจจัย ภายนอก	ลดความ เสี่ยง	ให้ความรู้แก่ อาจารย์ประจำ หลักสูตรและ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรถึง คุณสมบัติของ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และ จัดเก็บเอกสารให้ พร้อมอยู่เสมอ หากพบว่า คุณสมบัติไม่ครบ ให้ดำเนินการแก้ไข	ต.ค. – ก.ย. 60	งบประมาณ 360,000 บาท กิจกรรม ย่อยใน โครงการ พัฒนาและ ปรับปรุง หลักสูตร : กิจกรรม สัมมนา หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และ วิจัย และ ประธาน หลักสูตร

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 4 / 2560
วาระพิจารณาที่ 4.11

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

วันที่ 26 ธันวาคม 2559